

## ท่องโลกป๊อปคัลเจอร์

ผู้เข้าร่วมจะได้ค้นพบว่ามี การนำตัวละครและเรื่องราวจากวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ไปใช้กระตุ้น การรับรู้และแรงจูงใจในประเด็นต่างๆ อย่างไรบ้าง ผู้เข้าร่วมจะเลือกตัวละครจากป๊อปคัลเจอร์มา หันตัวและเรื่องราวที่สามารถนำมาใช้โปรโมทการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาให้ความสำคัญ

# ป๊อปปูล่าเจอร์และการรณรงค์

## ส่วนที่หนึ่ง

### บอกนักเรียนของคุณ

การใช้รูปภาพ บทเรียน หรือตัวอย่างจากตัวละครในหนังสือ ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นบางอย่าง บ่อยครั้งที่ประสบการณ์ที่ตัวละครในนิยายประสบความสำเร็จทำให้ผู้คนหันกลับมาคิดถึงประเด็นปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้

ตัวอย่างเช่น ทศนคติของแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่มีต่อเอลฟ์ประจำบ้านอาจทำให้คุณตระหนักถึงปัญหาแรงงานเด็กหรือสภาพการทำงานที่ไร้มาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น

หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง Avatar ของเจมส์

คาเมรอนเข้าฉายก็มีกระแสการให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวละครที่นายกย่องมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมได้มากกว่า

ตัวละครเหล่านี้จึงเหมาะต่อการนำมาใช้ในแคมเปญรณรงค์

ฉายตัวอย่างวิดีโอที่มีเนื้อหาเหมาะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนจอ เพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ในการใช้วัฒนธรรมป๊อปปูล่าเจอร์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น The Harry Potter Alliance ซึ่งแฟนคลับแฮร์รี่

พอตเตอร์ในสหรัฐอเมริการวมตัวกันเพื่อเอาชนะการใช้แรงงานเด็ก หลังการฉายวิดีโอ

ให้อธิบายว่าทำไมคุณถึงเลือกวิดีโอนี้ และทำไมคุณถึงคิดว่าวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาผ่านวัฒนธรรมป๊อปปูล่าเจอร์

### บอกนักเรียนของคุณ

ในงานที่จะมอบหมายต่อไปนี้

คุณจะต้องพัฒนาแคมเปญรณรงค์ขึ้นมาเองโดยใช้ตัวละครหรือเรื่องราวที่ได้รับความนิยม

# งาน

## ส่วนที่หนึ่ง

### บอกนักเรียนของคุณ

เราจะให้ทุกคนในห้องผลัดกันบอกชื่อตัวละครหรือเรื่องราวที่ชอบมาคนละ 2-3 ชื่อ

### ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน

ให้ผู้เข้าร่วมบอกชื่อเรื่องราวหรือตัวละครจากป๊อปคัลเจอร์ที่ชอบมา 2-3 ชื่อ หลังจากนั้นให้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามความสนใจ

### บอกนักเรียนของคุณ

กลุ่มของคุณจะต้องระบุตัวละครหรือเรื่องราวที่คุณสามารถนำมาใช้สื่อสารประเด็นปัญหาที่คุณให้ความสำคัญได้

แต่ละกลุ่มจะต้องเขียนคำตอบของคำถามต่อไปนี้

1. ตัวละครหรือเรื่องราวป๊อปคัลเจอร์ของคุณคืออะไร
2. ประเด็นปัญหาใดที่คุณต้องการนำตัวละครหรือเรื่องราวนั้นมาใช้แก้ไข
3. คุณจะนำภาพยนตร์ ดนตรี หรือโลกในนิยายใดมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแคมเปญรณรงค์
4. คุณจะสร้างชิ้นงานสื่อ (เช่น เพลง การ์ตูน โปสเตอร์ ฯลฯ) จากรูปแบบป๊อปคัลเจอร์ที่ชื่นชอบเพื่อนำมาใช้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เลือกได้อย่างไร
5. คุณจะแชร์ผลงานนี้ทางออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างไร